

Số: 108/ CV- LMHTX  
V/v tham gia Dự án “Thanh niên trong HTX  
là chủ thể của chuyển đổi số tại địa phương”

Cao Bằng, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Công văn số 205/CQLMHTXVN-HTQT, ngày 27/3/2024 của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc lựa chọn Hợp tác xã (HTX) tham gia Dự án “Thanh niên trong HTX là chủ thể của chuyển đổi số tại địa phương”. Liên minh HTX tỉnh thông tin đến các HTX nội dung của Công văn như sau:

Chuyển đổi số có tác động ngày càng sâu rộng, bao trùm lên các ngành, lĩnh vực và trên các mặt của đời sống kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và của khu vực kinh tế tập thể, HTX nói riêng. Thanh niên là những người năng động sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Để hỗ trợ thanh niên trong khu vực kinh tế tập thể, HTX tham gia vào quá trình chuyển đổi số, Ủy ban châu Âu (EU) tài trợ cho Liên minh HTX Việt Nam (VCA) và hiệp hội Hợp tác phát triển quốc tế (Halieus) trực thuộc Liên đoàn HTX quốc gia Italia (Legacoop) dự án “Thanh niên trong HTX là chủ thể của chuyển đổi số tại địa phương”.

Mục tiêu: Dự án trực tiếp hướng đến nhóm mục tiêu là thanh niên, cụ thể: 600 thanh niên trong các HTX được đào tạo trực tiếp về số hoá; 400 thanh niên tham gia xây dựng kế hoạch chuyển đổi số; 450 thành viên và người lao động của HTX cả phê tham gai thí điểm chuyển đổi số trong chuỗi giá trị; 120 học viên là giảng viên tham gia 3 khoá đào tạo dành cho giảng viên (một phần học viên tham gia đào tạo từ xa); tiếp cận 60 người là đại diện của các cơ quan ban, ngành và những người ra quyết định tham dự các hội thảo quốc gia để ủng hộ cho các đề xuất và khuyến nghị của thanh niên.

Kết quả mong đợi: Dự án đánh giá tác động trong quá trình chuyển đổi số của các HTX tại Việt Nam; Tăng cường kỹ năng và nâng cao nhận thức của thanh niên trong các HTX để thực hiện chuyển đổi số toàn diện nền kinh tế địa phương; Thử nghiệm đào tạo về chuyển đổi số cho các HTX, lồng ghép vào chương trình đào tạo; Thí điểm quy trình chuyển đổi số tại HTX cả phê với cách

tiếp cận chuỗi giá trị; Nâng cao năng lực và kết nối mạng lưới thanh niên trong HXT về chuyển đổi số; Thanh niên trong các HTX xây dựng các chiến lược về chuyển đổi số. Địa bàn chọn tối thiểu 12 tỉnh/thành phố và tối đa là 24 tỉnh/thành phố.

Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2024 -2027 (42 tháng)

Tiêu chí tham gia dự án cụ thể như sau:

- Có trên 40% thanh niên (dưới 35 tuổi) đang làm việc tại HTX.
- Ban Lãnh đạo HTX năng động, sáng tạo, sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức mới về chuyển đổi số.
- HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ổn định.
- HTX tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm.

(Tỉnh được lựa chọn là tỉnh có 05 đăng ký tham gia đáp ứng đủ tiêu chí).

Để có cơ sở lựa chọn địa bàn và HTX tham gia triển khai dự án. Liên minh HTX tỉnh đề nghị Ban lãnh đạo các HTX rà soát điều kiện của HTX. Nếu đáp ứng đủ các tiêu chí và có nhu cầu tham gia dự án, xây dựng báo cáo ngắn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, gửi về Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng trước ngày 04/4/2024 theo địa chỉ: Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng, Toà nhà làm việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Khu đô thị Đề Thám, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng để tổng hợp báo cáo Liên minh HTX Việt Nam.

Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các HTX trên địa bàn tỉnh./.

Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Hương, chuyên viên phòng Tư vấn hỗ trợ số điện thoại: 0983 920 883.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử LMHTX tỉnh Cao Bằng (để đăng tải);
- Các phòng thuộc LMHTX tỉnh
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Diệu Quang**